

ซานี้ สวนกระแส โควิด-19 เติบโตต่อเนื่องทั้งในไทย และจีน

บริษัท ซานี้ ไทยแลนด์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักประเภทรถขุดยี่ห้อ ซานี้ จากประเทศจีน สวนกระแส โควิด-19 เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในไทย และจีน โดยตลาดในประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกเติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดจากอันดับ 5 เมื่อปีที่แล้วมาเป็นอันดับ 1 ได้สำเร็จ ส่วนที่ประเทศจีน โคนแซมปี เก่าได้สำเร็จเช่นกัน โดยครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์

นายศวิวัฒน์ เรืองรักษลิขิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซานี้ ไทยแลนด์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นการร่วมทุนระหว่างซานี้ประเทศจีน และไทยแลนด์ผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลหนักประเภทรถขุดของแบรนด์ SANY แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามาของ ซานี้ ในประเทศไทยนั้น ถึงแม้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยไม่รุนแรงมากนัก ประกอบกับรัฐบาลสามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันสั้น อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้ได้ส่งผลทางจิตวิทยา ทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกเครื่องจักรที่คุ้มค่าแก่การลงทุน มีต้นทุนการดำเนินงาน และการบำรุงรักษาต่ำ รวมถึงมีการบริการที่รวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งรถขุดของ ซานี้ สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ทำให้ ซานี้ ไทย เติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดด โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดจากอันดับที่ 5 มาเป็นอันดับที่ 1 ในประเทศไทยตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้เมื่อปีที่แล้ว

สำหรับภาพรวมการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักทั่วโลกนั้น รายงานล่าสุดระบุว่า จีนเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปีอนเข้าสู่ตลาดของอุตสาหกรรมนี้ โดย ซานี้ ถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการผลิตถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ของตลาดทั้งหมด เฉพาะในประเทศจีนยอดขายช่วงที่ผ่านมา ซานี้ ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 1 โคนแซมปีเก่าได้สำเร็จ โดยมีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 23.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าของคู่แข่งถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เป็นครั้งแรก แม้สินค้าจะมีราคาสูงกว่าตลาดในประเภทเดียวกันถึง 20 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม

ปัจจุบัน ซานี้ มียอดขายรถขุดเป็นอันดับ 2 ของโลก มีโรงงานผลิตทั้งในประเทศจีน อเมริกา เยอรมัน อินเดีย บราซิล และมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 150 ประเทศทั่วโลก จุดแข็งของบริษัทคือ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงต้นทุนต่ำ มีรถทดแทนให้ลูกค้าใช้ในระหว่างซ่อมเพื่อไม่ให้เกิดการก่อสร้างหยุดชะงัก มีลิสรซึ่งเป็นของบริษัทเอง สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการเดินหน้าได้เมื่อต้องขยายงาน รวมถึงการรับประกันรับประกันซื้อคืนในราคาสูงกว่าตลาด มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

เกี่ยวกับ ซานี้ ไทยแลนด์ : ผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลหนักประเภทรถขุดดินของแบรนด์ SANY แต่เพียงผู้เดียวใน

ประเทศไทย ซึ่งเกิดจากการร่วมทุนระหว่าง SANY Heavy Machinery , SANY Asia Pacific และบริษัท ไทยยนต์ อีควิปเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยยนต์ แทรกเตอร์ จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลหนักในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนาน โดยก่อตั้งและดำเนินธุรกิจในปี 2558 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย อาทิเช่น รถขุด รถบด รถดั๊กล้อย่าง รถเสาเข็มเจาะ และรถบรรทุกเหมืองแร่ โดยมีเป้าหมายในการจัดหาสินค้าพร้อมมอบบริการหลังการขายที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซานี่ ไทยยนต์ จำกัด โทรศัพท์ 02-996-6100 www.sanythaiyont.com, FB : SANY THAIYONT CO.,LTD